

Cửa hàng máy lọc nước OKYO - Đưa nước sạch tinh khiết vào mọi nhà

[Máy lọc nước OKYO](#) là một trong những thương hiệu lọc nước sáng giá, có mặt trên thị trường với nhiều mẫu mã dành cho gia đình, văn phòng công ty. Bên cạnh đó cửa hàng chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm lọc hiện đại như máy lọc tổng đầu nguồn và máy lọc công nghiệp, mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho người dùng.

Giới thiệu cửa hàng máy lọc nước OKYO

[Đối với chúng tôi](#), sức khỏe con người là mối quan tâm hàng đầu của các kỹ sư, kỹ thuật viên đang hàng ngày nỗ lực, nghiên cứu và cho ra các sản phẩm ngày càng tân tiến để nâng cao hiệu chuẩn chất lượng cuộc sống người dùng. Cửa hàng máy lọc nước OKYO là một trong những sự lựa chọn đáng tin cậy cho các sản phẩm lọc nước tinh khiết hàng đầu, với kinh nghiệm nhiều năm trong những vực này, chúng tôi luôn tự tin sẽ mang lại những sản phẩm chất lượng nhất không hề kém cạnh so với các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường.

Bên cạnh sự nỗ lực phát triển cùng các sản phẩm được cải tiến hàng ngày thì niềm tin và sự tín nhiệm của quý khách hàng của OKYO cũng chính là động lực phát triển của công ty. Sự phát triển của công ty chính là nhờ vào phần lớn lòng tin của quý khách hàng. Chính vì thế đội ngũ nhân viên tại OKYO luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những sự lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất với điều kiện của từng khách hàng.



Sản phẩm tại OKYO

Máy lọc gia đình

Máy lọc nước gia đình thông thường là dòng sản phẩm máy lọc cỡ nhỏ, được sử dụng để lọc nước uống trực tiếp, có mặt tại hầu hết các hộ gia đình, cơ quan hay trường học... Cung cấp giải pháp toàn diện đối với các chất gây ô nhiễm nước, độc hại có trong nguồn nước uống. Và máy lọc nước uống gia đình này hiện nay đã dần trở thành vật dụng cần thiết cho mỗi gia đình. Máy lọc nước cho gia đình đảm bảo cho gia đình bạn có được nước uống sạch và an toàn đạt chuẩn nhằm tránh xa các bệnh do nguồn nước gây ra.



Hệ thống lọc tổng đầu nguồn

Máy lọc nước đầu nguồn hay còn được gọi là hệ thống lọc nước đầu nguồn (hệ thống lọc thô đầu nguồn) được hiểu đơn giản là một thiết bị lọc nước chuyên dụng, với công suất lớn, đảm bảo an toàn nguồn nước sử dụng. Tuy nhiên loại máy này lại được dùng để lọc nước đầu nguồn nhằm lọc ra nguồn nước sinh hoạt sạch, đạt chuẩn nước sinh hoạt của bộ y tế, được coi là giải pháp toàn diện cho nhu cầu sử dụng nước trong gia đình. Trong tình trạng ô nhiễm nguồn nước, nước sinh hoạt không đảm bảo như hiện nay thì bộ lọc nước đầu nguồn là giải pháp vô cùng cần thiết.



Máy lọc nước công nghiệp

Hệ thống lọc nước công nghiệp là hệ thống lọc nước được thiết kế với công suất lớn hơn so với công suất lọc máy lọc nước gia đình (thông thường có công suất từ 50 lít/ giờ), được sử dụng linh kiện, thiết bị các vật tư cũng như hệ thống điện điều khiển hiện đại, phù hợp với nhu cầu sử dụng nước tại nhiều địa điểm sản xuất công nghiệp. Đây là loại máy lọc nước công nghiệp có giải pháp đảm bảo cung cấp nguồn nước có giá trị cần thiết về độ an toàn, mùi vị và vệ sinh, nó được coi là một thành phần thiết yếu trong bất kỳ ngành công nghiệp nào đòi hỏi phải sử dụng nước sạch, trong lành.



Chuyên nghiệp, tận tình

Lựa chọn sản phẩm tại OKYO là bạn đang lựa chọn sự tin cậy, tín nhiệm cho sức khỏe gia đình bạn. Chúng tôi luôn luôn trân quý từng quan điểm và đánh giá của khách hàng để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ tại cửa hàng. Đến với OKYO bạn luôn luôn được phục vụ bởi:

- Đội ngũ chăm sóc khách hàng đầy kinh nghiệm, am hiểu về các sản phẩm và tính năng của từng loại để dễ dàng đề xuất sản phẩm phù hợp cho bạn.
- Đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, có trình độ và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực máy lọc nước, luôn luôn nhiệt tình, hòa nhã.
- Hỗ trợ kỹ thuật nhiệt tình khi khách hàng có nhu cầu.

OKYO sẽ là một đề xuất thích hợp cho nhu cầu sử dụng nguồn nước tinh khiết của bạn. Hãy liên hệ ngay để được tư vấn cụ thể nhé!